



THƯ
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
CỦA HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HOÀI ÂN

Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cụ phụ lão, các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng, đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo đang lao động, công tác, học tập, sinh sống trong và ngoài huyện lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới ***An Khang, Thịnh Vượng!***

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tập trung khắc phục những thiệt hại nặng nề do các đợt mưa lũ vào cuối năm 2016 và tháng 11 năm 2017. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, Đảng bộ, dân và quân trong huyện đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân; triển khai các nhiệm vụ chính trị trong năm đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà đạt được trong năm qua.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Năm 2018, dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của thời tiết, giá cả thị trường biến động, tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hoài Ân anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực; tăng cường khai thác có hiệu quả các tiềm năng của địa phương, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số

05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi nhà, vì sự giàu mạnh của quê hương, đất nước.

Mừng Xuân mới - Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Chào thân ái và quyết thắng !